

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์ ทีวีช่อง สวท.	สธ.สร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทยทางไกลมะเร็งปากมดลูก - เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.มีเป้าหมายให้คนไทยสุขภาพดี อายุยืนยาว 80 ปี พร้อมส่งเสริมการพัฒนาเป็น Thailand 4.0 เน้นการส่งเสริมป้องกันโรค โดยรัฐบาลอนุมัติให้เดินหน้าหลายโครงการครอบคลุมทุกกลุ่มวัย อาทิ การดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ด้วยการฝากครรภ์ ให้อาหารเสริมและวัคซีนที่จำเป็น การป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยฉีดวัคซีนให้แก่เด็ก 1.5 ซึ่งจะเริ่มในเดือน ก.ค. นี้ และในปีกำลังจะเพิ่มเรื่องการคัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วย
ทีวีช่อง NBT	โรคไข้เลือดออก - เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2017 โดยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีมติร่วมกัน กำหนดให้วันที่ 15 มิ.ย. ของทุกปีเป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” โดยปีนี้หัวข้อในการรณรงค์คือ “ประชารัฐร่วมใจปรายยุคลายป้องกันโรค” สถานการณ์ในประเทศไทยตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ค. มีผู้ป่วยแล้ว 11,062 ราย เสียชีวิต 21 ราย เชื้อยุงวนประชาชนใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุคลาย
สยามรัฐ	- เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวจังหวัดหนึ่งในภาคใต้มีเด็กเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่นั้น ขอยืนยันว่าปัจจุบันไทยไม่มีไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ นอกเหนือจาก 4 สายพันธุ์ที่เคยพบมาแล้ว ส่วนอาการป่วยขึ้นอยู่กับว่าเคยติดเชื้อมาก่อนหรือไม่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อครั้งแรกอาการมักไม่รุนแรง แต่อาการจะรุนแรงขึ้นเมื่อติดเชื้อครั้งที่สองด้วยสายพันธุ์ที่ต่างไป ซึ่งจะทำให้มีภาวะเลือดออกและช็อกได้
เว็บไซต์เดลินิวส์	- เสนอข่าว นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.กระบี่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกใน จ.กระบี่ ในปีนี้อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้และลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-10 มิ.ย.60 พบจำนวนผู้ป่วยสะสมจำนวน 200 ราย เสียชีวิต 1 ราย จัดอยู่อันดับที่ 10 ของประเทศ โดยกลุ่มอายุที่พบสูงที่สุด คือ อายุระหว่าง 15-24 ปี อาชีพที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ นักเรียนจำนวน 84 ราย รองลงมา คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป สำหรับมาตรการป้องกันได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มีความตื่นตัวและคัดกรองผู้ป่วยอย่างละเอียด และให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับไข้เลือดออกให้มากที่สุด
เดลินิวส์	เด็กถ่ายคลิปปัดฟันแพชั่นเผยแพร่ผ่านโซเชียล - เสนอคอลัมน์ จากกรณีที่มีเด็กวัยรุ่นใสเหล็กตัดฟันแพชั่นให้กับบุคคลอื่น และมีการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย มียอดคนดูเป็นจำนวนมาก โดย ทพ.ไพศาล กังกลกิจ นายกทันตแพทยสภา ชี้แจงว่า การจัดฟันต้องดำเนินการโดยทันตแพทย์ และทำในสถานที่ที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองจาก สบส. เท่านั้น สิ่งที่เด็กคนดังกล่าวดำเนินการอยู่นั้น จึงถือว่า ผิด พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม และ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยนำวิดีโอคลิปของเด็กคนดังกล่าวออกจากอินเทอร์เน็ตด้วย
ข่าวสด	แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจิตลดอาชญากรรมในเด็ก - เสนอรายงานพิเศษ นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ กำหนดเป้าหมายให้คนไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า มีปัญหา อารมณ์ดี มีความสุข และอยู่ในสังคมอย่างทรงคุณค่า เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลักได้แก่ 1. การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้น 3.การขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สังคม และสวัสดิการต่าง ๆ 4..พัฒนากลไกการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต และ 5. การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทั้งด้านการรักษา การส่งเสริม การป้องกันโรค และลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต ทั้งนี้ประเด็นนโยบายใหม่ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้บรรจุในร่างยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปีฉบับนี้ มี 4 ประเด็น ได้แก่ 1. เพิ่มเรื่องเอ็มคิว (Moral Quotient : MQ) เพื่อปลูกฝังด้านจริยธรรม คุณธรรมให้แก่เด็กไทยที่เกิดในยุคดิจิทัล 2. มีระบบส่งเสริมพัฒนาเด็กไทยที่มีไอคิวสูงหรือที่เรียกว่าเด็กอัจฉริยะ 3.การบรรจุวิชาสุขภาพจิตเข้าใน

สื่อ	ประเด็นข่าว
	หลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ 4.การออกแบบระบบความปลอดภัยของโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีคดีย่างเหมาะสม
กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์	<p>โมเดลชุมชนสุขภาพดีดีเด่นภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ ต.แม่ปูกา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมผลงานด้านสุขภาพจิตชุมชนดีเด่น ณ รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ความโดดเด่นของชุมชนนี้จึงอยู่ที่ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยโดยชมรมอุ่นใจ</p>
ไทยรัฐ	<p>สกัดการตั้งครรภในวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงบังคับโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.นี้แล้ว แต่มีโรงเรียนที่หลุดจากระบบของ พ.ร.บ.คือ วิทยาลัยนาฏศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา โดยที่ประชุมคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น ได้หารือว่าจะออกเป็นคำสั่งในนามบอร์ดฯเพื่อให้ พ.ร.บ.ครอบคลุมโรงเรียนอีก 2 กระทรวงได้หรือไม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>โครงการ คลัง 4.0</p> <p>-เสนอข่าว นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชวิถีมาศึกษาดูงานระบบ คลัง 4.0 กอฟคอนเน็คท์ ว่า ขณะนี้โครงการคลัง 4.0 มีความคืบหน้าไปมาก โดยในระยะแรกได้มีการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับใช้เก็บข้อมูล ธุรกรรมของกระทรวงการคลังผ่านระบบ เอ็มโอเอฟ ไพรเวท คลาวด์ มาแล้วตั้งแต่ต้นปี และภายในเดือนก.ค.นี้ มีแผนเปิดวอร์รูม หรือศูนย์ปฏิบัติการระบบบริการคลัง 4.0 กอฟคอนเน็คท์ อย่างเป็นทางการเพื่อใช้เป็นศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานอีกด้วย</p> <p>ทั้งนี้กระทรวงคลังถือเป็นหน่วยงานราชการแรกที่ได้นำระบบนี้มาใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกระทรวงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการจับเก็บข้อมูล การเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบ ป้องกันการทุจริตและลดการรั่วไหลของเงินแผ่นดิน เนื่องจากระบบมีการเก็บข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ลดต้นทุนกระดาษ และที่สำคัญตัวระบบยังพัฒนาให้เชื่อมโยงการทำธุรกรรมระหว่างรัฐกับเอกชน ตลอดจนการรับชำระเงินผ่านระบบอเพย์เมนต์ ของภาครัฐด้วย</p> <p>นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผอ.ด้านอำนวยการ รพ.ราชวิถี กล่าวว่า มีความสนใจระบบงานคลัง 4.0 อย่างมาก เพื่อนำไปพัฒนาระบบของโรงพยาบาลให้มีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ประกอบด้วย ระบบการวางแผน ระบบการเงินและบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง และระบบความปลอดภัยของข้อมูล หากดำเนินการสำเร็จ โรงพยาบาลราชวิถีพร้อมเป็นต้นแบบให้กระทรวงสาธารณสุขนำระบบคลัง 4.0 ไปใช้ในโรงพยาบาลอื่น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยคนไทยทั่วประเทศได้</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์	<p>โรคตึกเป็นพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผอ.สำนักสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า วิธีการดูแล สุขภาพของคนเมืองในตึกสูงกลายเป็นโจทย์ใหม่ของการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ จากการสำรวจพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยอาคารชุดใน กทม. มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบตอนเช้ากลับค่ำส่งผลต่อสภาวะความเครียด ขาดปฏิสัมพันธ์ของผู้อยู่อาศัย ละเลยกฎการอยู่ร่วมกัน มีลักษณะครอบครัวเดี่ยวที่มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมสูงอายุ ขาดการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและเสี่ยงต่อโรคตึกเป็นพิษ (Sick Building Syndrome : SBS) มีอาการปวดหัว คลื่นไส้ คัดจมูก ไอ จาม เกิดผดผื่นคัน ระคายเคืองตา เนื่องจากระบบหมุนเวียนอากาศ ฝุ่นละออง และเชื้อโรคร้ายในตึก โดย สสส. จะได้ร่วมกับ กทม. และ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หาโมเดลการบริหารจัดการชุมชนอาคารชุด และแนวทางสร้าง สุขภาวะของผู้อยู่อาศัยและใช้ชีวิตในอาคารชุด ทดลองนำร่องในพื้นที่ตึกสูง</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ปรับภาชนะน้ำหวาน เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค</p> <p>- เสนอข่าว สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ร่วมกับ กรมอนามัย จัดเสวนา “ภาชนะความหวานกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม” เพื่อรับกับมาตรการจัดเก็บภาษีความหวานของกรมสรรพสามิต ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ช่วง 2 ปี เริ่ม 16 ก.ย.60-30 ก.ย.2562 จากเดิมการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในรูปแบบของสินค้าฟุ่มเฟือย แต่การจัดเก็บภาษีใหม่จะมีการนำความหวานมาคิดคำนวณด้วย ซึ่งมาตรการภาษีนี้นี้จะเริ่มจากผู้ผลิต ซึ่งอาจเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคความหวานให้ลดน้ำตาลลง</p> <p>โดยแนวทางการจัดเก็บภาษี 3 อัตรา ได้แก่ มีปริมาณน้ำตาล 10 กรัมต่อปริมาณเครื่องดื่ม 100 มล. แต่ไม่เกิน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	14 กรัมต่อปริมาณเครื่องดื่ม 100 มล. จะถูกเก็บอัตราหนึ่ง, ปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัมต่อปริมาณเครื่องดื่ม 100 มล. แต่ไม่เกิน 18 กรัมต่อปริมาณเครื่องดื่ม 100 มล. ก็จะถูกเก็บอีกอัตราหนึ่ง และปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัมต่อปริมาณเครื่องดื่ม มล. จะถูกจัดเก็บอีกอัตราหนึ่ง
กรุงเทพธุรกิจ	<p>มว.-วพ.ร่วมสร้างค่ามาตรฐานทางเคมี</p> <p>- เสนอคอลัมน์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ลงนามความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) ด้านการพัฒนา ผลิต จัดหาและเผยแพร่มาตรฐานการวัดทางเคมี เคมีคลินิก และชีววิธีที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยจะร่วมกันพัฒนาการผลิตวัสดุอ้างอิงหรือสารมาตรฐานต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์อาหาร สารมาตรฐานสิ่งปนเปื้อนในยาชนิดต่างๆ โดยเฉพาะสารปนเปื้อนในอาหารหรือพืชผักผลไม้ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ จึงจำเป็นต้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบในไทย ต้องมีวัสดุอ้างอิงหรือสารมาตรฐานในการวิเคราะห์และทดสอบสิ่งปนเปื้อนตามข้อกำหนดของนานาชาติ</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>ดีแทคเปิดตัวแพลตฟอร์มช่วยเหลือเด็กถูกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์</p> <p>- เสนอข่าว ดีแทค ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เปิดตัวบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ผ่านห้องแชท Stop bullying ไม่รังแกกัน (http://stopbullying.lovecarestation.com) โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างสภาพแวดล้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชนไทย เน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาทางอินเทอร์เน็ตที่มีต่อเด็ก มีการผสานเข้าไปกับผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างความร่วมมือทางอินเทอร์เน็ตเพื่อระบบนิเวศที่ดีขึ้น โดยจะเปิดให้บริการช่วงทดลองในวันที่ 16 มิ.ย. ซึ่งตรงกับวัน Stop Cyberbullying โลก</p>
แนวหน้า	<p>รพ.บ้านโป่งอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บริจาคอวัยวะ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง ผู้บริหาร ญาติผู้บริจาคอวัยวะแลดวงตา และเจ้าหน้าที่ รพ.บ้านโป่ง ร่วมจัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก ตามนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข “ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล” แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>มหิตลุ่มงหยุดโรคมะเร็ง-มะเร็ง</p> <p>- เสนอข่าว คณะเวชศาสตร์เขตร้อนและศูนย์จีโนมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกับโคอาเจน (ประเทศไทย) ศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางพันธุกรรมที่ได้จากการถอดรหัสพันธุกรรม หวังให้การรักษาและคัดกรองโรคมะเร็งและมาลาเรียมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี Next generation sequencing (NGS) เป็นการถอดรหัสพันธุกรรมความไวสูงที่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อเยื่อหรือเลือด เพื่อระบุการกลายพันธุ์ในระดับยีนได้อย่างแม่นยำ และสามารถประเมินค่าความเสี่ยงของมะเร็งได้ทุกระยะ จึงช่วยให้ทีมแพทย์ประเมินวิธีการรักษาที่ดีที่สุดและอาจนำไปสู่การรักษาแบบตรงจุดหรือแบบมุ่งเป้า</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>ยกสปปาไทยอันดับ 1 เงินเข้าเชียงใหม่ปีละพันล้าน</p> <p>- เสนอข่าว ภก.พลแก้ว วัชรชัยสุรพล หัวหน้าบริการสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จ.เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีธุรกิจบริการสุขภาพและผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดปีละหลายพันล้านบาท จึงได้มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน การผลิต การให้บริการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับธุรกิจบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับพัฒนาไปสู่การเป็น HEALTH HUB ในภูมิภาค นอกจากนี้ชาวต่างชาติยกให้สปปาของประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ของโลก และเชียงใหม่ได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นอันดับ 1 ของประเทศ สำหรับผู้ประกอบการจะเข้าทำงาน 3 ประเภท ได้แก่ สปปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 สามารถมาขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองได้ที่สาธารณสุขที่อาศัยอยู่ ภายในวันที่ 21 มิ.ย.นี้เท่านั้น</p>
เพจ Drama-addict	<p>สื่อสังคมออนไลน์</p> <p>ใช้ภาพนายกฯ โฆษณาแก้วไฟฟ้าสถิต</p> <p>- เสนอข่าว ตัดต่อภาพนายกรัฐมนตรีแก้วไฟฟ้าสถิตอวดอ้างสรรพคุณรักษาโรค ทำให้เลือดหมุนเวียนดี รักษาคนเป็นโรคไต ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงของการขายโฆษณา ‘แก้วไฟฟ้าสถิต’ มีการอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ ได้ ทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและซื้อมาใช้ โดยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ถูกต้อง จนส่งผลให้ภาวะโรคลุกลามหรือรุนแรงมากขึ้น</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch